



VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ 30 NĂM NHÌN LẠI

Phát biểu của TS. Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê (1976-2006) ngày 11 tháng 01 năm 2006

Chặng đường 30 năm là một quãng thời gian không dài đối với quá trình xây dựng và phát triển của một viện khoa học, nhưng cũng là quý thời gian đủ để xây dựng một Viện khoa học đầu ngành như Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê. Trong 30 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức của Viện đã đóng góp công sức để có được viện nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê như hiện nay. Những năm qua, ngành Thống kê ngày càng phát triển và lớn mạnh, phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế. Quá trình xây dựng Viện gắn liền với quá trình phát triển đó của ngành.

Trong 30 năm qua, tuy có những lúc thăng trầm, nhưng nhìn chung Viện Nghiên

cứu Khoa học Thống kê đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng Tổng cục giao và trong những năm gần đây đã có một số đổi mới và chuyển biến tích cực.

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê ngày càng gắn với việc đổi mới và cải tiến chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Bốn đề tài cấp nhà nước, nhiều đề tài cấp tổng cục và cấp cơ sở đã được triển

khai nghiên cứu, đóng góp vào việc giải quyết nội dung khoa học của các vấn đề nghiệp vụ của ngành. Hoạt động nghiên cứu đã bám sát hơn, phục vụ trực tiếp hơn những nhiệm vụ trọng tâm của ngành như nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quan trọng, hoàn thiện các bảng danh mục; hoàn thiện phương pháp thu thập số liệu, v.v... trên cơ sở ứng dụng các chuẩn mực thống kê quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

2. Hoạt động thông tin khoa học là một trong những mặt công tác quan trọng của Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê được duy trì trong nhiều năm và gần đây đã bước đầu được đẩy mạnh. Hàng năm, đã xuất bản định kỳ 6 số Thông tin khoa học thống kê và từ 3 đến 4 số chuyên san nhằm giới thiệu kịp thời các kết quả khoa học thống kê

và các khoa học khác có liên quan với chất lượng ngày càng cao và hình thức đẹp. Tờ Thông tin khoa học thống kê và các chuyên san đã trở thành nơi phổ biến và diễn đàn trao đổi nghiệp vụ thống kê có ý nghĩa thiết thực cho cán bộ nghiệp vụ trong và ngoài ngành. Gần đây Viện Khoa học Thống kê đã xuất bản đĩa CD về hai loại ấn phẩm trên phục vụ thiết thực cho bạn đọc.

3. Hoạt động quản lý khoa học đã được tăng cường trên cơ sở áp dụng các văn bản pháp quy vào điều kiện cụ thể của ngành Thống kê, có tác dụng tạo điều kiện và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu triển khai và góp phần nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu và đưa các kết quả vào ứng dụng.

4. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong những năm gần đây cũng được chú trọng. Hàng năm, Viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, nhận hướng dẫn sinh viên thực tập, giảng dạy kiêm nhiệm và tham gia đào tạo trên đại học. Từ năm 2001 đến nay, thực hiện chủ trương của ngành, Viện đã mở rộng hợp tác song phương với nhiều cơ quan thống kê dưới hình thức khảo sát và trao đổi khoa học góp phần nâng cao một bước trình độ thống kê nước ta.

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và công chức của Viện, sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của một viện khoa học đầu ngành, Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê hiện nay vẫn còn có khoảng cách, Viện cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt để sớm đủ sức đảm nhiệm vị trí quan trọng và nhiều ý nghĩa đó.

Nhân dịp Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tổng cục tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời tin rằng lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ của Viện sớm khắc phục những mặt tồn tại để xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê lớn mạnh hơn trong thời gian tới, thực hiện thành công Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê đã được Tổng cục phê duyệt, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010■